
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 

๓. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปลัดเทศบาล 

๖. นางวิไลลักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคลัง 

๗. นางสาวสุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าส านักปลัด 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. นางนฤมล  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

๑๑. นางสาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

๑๒. นางสมนิตย์  ลีลานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓. นายวรายุทธ  หลวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๔. นางศิริพร  สุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 

๑๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๖. นางสาวเสาวลักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสรวิศ  โสดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางธันยชนก  บู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางพรจันทร์  วงค์สุวรรณ   ครู ค.ศ.๑ 

     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วศรีสด  เจ้าพนักงานธุรการ 

     ๓. นางสาวมลฤดี  แสวงศิลป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  ที่จังหวัดสงขลา   

ซึ่งส่งนักเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขัน  ๖  รายการ  รางวัลเหรียญทอง  การต่อเลโก้, 

ฮูล่าฮูปประกอบเพลงและเดินตัวหนอน  รางวัลเหรีญทองแดง  วาดภาพระบายสี,เกมส์ 

ทายซิอะไรเอ่ย  กระมขอชื่นชมในการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  และขอให้รักษาให้อยู่ใน 

ระดับท่ีดีตลอดไป 

กระผมได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ในเรื่องของ พรบ.ควบคุมอาคาร  การ 

ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ  ที่มีการติดตั้งแล้วท าให้เกิดการปิดบังทัศนียภาพให้ด าเนินการ 

รื้อถอนและรายงานให้ทราบด้วย  มอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่า 

ราชการจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องการประชุมวิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ประธาน สภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร  ก าหนดการประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙ ใน

วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณายกร่างเทศบัญญัติตาม  พ.ร.บ. สาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้อ านวยการ

กอง และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 



 ๓.๒ การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙”  วันที ่ ๑๒  

สิงหาคม  ๒๕๕๙     

ประธาน การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙ “  ทางส านักปลัด  ได้

ด าเนินการอย่างไรบ้างแล้ว  ให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงที่ประชุมทราบ 

นางสาวสุจินดา การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”  ในปีนี้  จะมีรายละเอียดและก าหนดการ

เหมือนกับทุกปี  มีการเดินเทิดพระเกียรติ  และพิธีถวายพุ่มเงิน – พุ่มทองอยากขอความ

คิดเห็น  ช่วงเช้าควรจะมีกิจกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติ  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรบ้าง  

ประธาน ควรจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้  บริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา  และร่วมกันท าความ

สะอาดบริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา  และให้ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภา  กลุ่มอาชีพ  

ชมรมต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าด้วย  ส่วนกิจกรรมช่วงเย็นก็ให้ด าเนินการเหมือนเช่น

ทุกปีที่ผ่าน  ส าหรับปีนี้  กระผมจะมอบเกียรติบัตรให้ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ต าบลศรีสุนทร

ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓ โรคม้ือเท้าปาก 

ประธาน ช่วงนี้ได้รับแจ้งว่าโรคมื้อเท้าปากก าลังระบาด   กระผมฝากผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรี

สุนทร  ช่วยดูแลตรวจตราเรื่องความสะอาด  จัดสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนและศูนย์เด็ก

เล็กฯ  ให้ถูกสุขลักษณะ  และให้ประสานกับกองสาธารณสุขฯ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขร่วมกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๔ เรื่องการจัดเก็บรายได้ 

ประธาน ปัจจุบันกระผมยังคงได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ  ว่าเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บแต่ละ

ครั้งในคราวเดียวจัดเก็บค่าขยะรวมกันหลายเดือน  กระผมอยากให้การจัดเก็บค่าขยะให้

ด าเนินการไปอย่างปัจจุบัน  คือเก็บเดือนต่อเดือนหรือไม่เกินติดต่อกัน  ๓  เดือน  กระผม

ขอให้งานจัดเก็บรายได้ด าเนินการรายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  จากเดิม

เดือนละครั้ง  เป็น  ๑๕ วัน/ครั้ง  โดยให้รายงานให้ผมทราบ  มอบปลัดด าเนินการดูแลการ

จัดเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบันด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแล้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ลงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาวมลฤดี  แสวงศิลป์) 

                                          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นางสาวสุจินดา  กองแก้ว) 

                 หวัหน้าส านักปลัด 

 

 

 

 

 
 


